

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THƯ KÊU GỌI
Toàn dân đăng ký và sử dụng Tài khoản Định danh điện tử (VNeID)

Kính gửi: Toàn thể Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, **Tài khoản Định danh điện tử là chìa khóa quan trọng** để người dân khai thác, sử dụng những tiện ích nói trên. Tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân gắn chip, có giá trị như sổ hộ khẩu điện tử; có giá trị thay thế các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế... (nếu đã được tích hợp trên Tài khoản Định danh điện tử); người dân sử dụng Tài khoản Định danh điện tử có thể phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, báo tin về tội phạm và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tuy nhiên, hiện nay Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và khai thác những lợi ích mà chính bản thân lẽ ra được thụ hưởng, thể hiện qua số lượng người dân đăng ký kích hoạt Tài khoản Định danh điện tử đang rất thấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng với hệ thống chính trị đã và đang tập trung toàn bộ lực lượng tổ chức, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đăng ký kích hoạt và sử dụng Tài khoản Định danh điện tử đến từng thôn, bản, tổ dân phố... Phấn đấu đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, tỉnh Khánh Hòa có trên 65% người dân có Tài khoản Định danh điện tử để khai thác, sử dụng các tiện ích của Đề án 06 và cũng để hoàn thành yêu cầu của Chính phủ đặt ra tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06.

Với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân Khánh Hòa, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động... Hãy tích cực hưởng ứng thán hành động **đăng ký Tài khoản Định danh điện tử**, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!



Quét Mã QR để xem video hướng dẫn về tài khoản và ứng dụng định danh điện tử



Quét Mã QR để truy cập Website hướng dẫn, hỗ trợ Đề án 06



Nguyễn Tấn Tuấn